



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง NBT ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ สยามกีฬา กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก บางกอกโพสต์	<p>เทศกาลปีใหม่ 2561</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ภาพรวมการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 15-20 จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าร้อยละ 2 สาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และขับซ้รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 00.01-04.00 น. โดยจากการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ มีผู้ถูกส่งไปเจาะเลือดทั้งหมด 1,069 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 179 ราย พบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 101 ราย ซึ่งสธ.จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้วางมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาพรวมการดูแลจราจรและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ว่า ต้องไม่มีคนเจ็บและตาย และอุบัติเหตุลดลงถึงจะน่าพอใจ สิ่งที่น่าพอใจคือการไม่มีเหตุรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงเหมือนหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังกังวลว่าทำอย่างไรเราจะให้ความสำคัญเรื่องการจราจรทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น</p> <p>พล.ต.สมศักดิ์ สมรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการ คสช. แถลงข่าวสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (28 ธ.ค.2560-2 ม.ค. 2561) เกิดอุบัติเหตุ 3,456 ครั้ง เสียชีวิต 375 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (120 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (124 คน)</p> <p>-ที่ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.นครราชสีมา พบศพ นายพิชิต วิเศษโวหาร อายุ 41 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นอนเสียชีวิตหลังรถกระบะไม่ต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมง คาดว่าระหว่างทางอากาศหนาวเย็นทำให้ช็อคเสียชีวิต</p> <p>-นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด ยธ. และโฆษก ยธ. เปิดเผยสถิติศาลสั่งคุมประพฤติ คดีพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และ ขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึง 2 ม.ค. 2561 มีผู้ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมด 3,936 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,515 ราย (ร้อยละ 89.30) คดีขับรถประมาท 44 ราย คดีขับซิ่ง 1 ราย คดีขับเสพและอื่นๆ 376 ราย</p>
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ	<p>ยืดเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงการขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ว่า วันนี้จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรม. เพื่อให้เห็นชอบการขยายระยะเวลา โดยแรงงานต่างด้าวบางส่วนใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่สิ้นเดือนธ.ค.แล้ว อีกกลุ่มจะหมดอายุ 31 มี.ค. 2561 จึงขอขยายเวลาระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปถึง 30 มี.ย. 2561 โดยจะจัดระบบใหม่ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศต้นทาง กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และแรงงาน</p>
ไทยโพสต์	<p>สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ</p> <p>-เสนอรายงาน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ โดยคณะทำงานสุขภาพคนไทย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) ม.มหิดล สสส. และ สช. ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ผ่านประชามติ โดยมีการบรรจุสิทธิด้านสาธารณสุข เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ, สิทธิมารดาในช่วงก่อนและหลังคลอดบุตร ย่อมได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กม.บัญญัติ, รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เป็นต้น 2. ยุทธศาสตร์ชาติกับระบบสุขภาพของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประชาชน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>3.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สู่กฎหมายเพื่อสุขภาพของไทย ประกอบด้วย 4 ช่องทางหลัก คือ 1) สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เช่น การพัฒนาพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ 2) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ นำไปสู่การสนับสนุนรพ.การแพทย์แผนไทยต้นแบบ นโยบายสนับสนุนบริการปฐมภูมิ ฯลฯ 3) สมัชชาสุขภาพ นำไปสู่การผลักดันกม.ต่าง ๆ เช่น ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฯ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม</p> <p>4.ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประกาศใช้ 7ธ.ค. 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในอีก 10ปีข้างหน้า และยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)</p> <p>5.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข ยังคงมีความพยายามต่อสู้อะหว่างเครือข่ายผู้ได้รับความเสียหาย และเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์มาเป็นเวลา 15 ปี</p> <p>6.นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ</p> <p>7.มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เปลี่ยนจากคำว่า "ภาระ" เป็น "พลัง" ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายชีวิตทั้งกายและใจ</p> <p>8.รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ เน้นการจัดระบบแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ไม่มีเอกสารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้กลายเป็นแรงงานที่มีสถานะเข้าเมืองถูกกฎหมาย ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ควบคุมไปกับการนำเข้าตาม MOU แต่ยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งรัฐบาลไทยควรเร่งเจรจากับประเทศต้นทางให้พัฒนาแนวทางการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่สั้นลง</p> <p>9.นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสร้างความกังวลว่าอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่กับรัฐเกี่ยวกับปัญหาแรงงานข้ามพรมแดน โรคติดต่อ ชยะ สิ่งแวดล้อม โลจิสติกส์ และระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะให้บริการได้ไม่เพียงพอ</p> <p>10.ราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์อาหารครั้งรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมา การดำเนินการแก้ปัญหาระยะยาวต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรครั้งใหญ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต พัฒนาระบบชลประทาน ลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา นำเจ้าหน้าที่และกลุ่มเครือข่าย อสม. ออกให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันโรคให้กับชาวชุมชน ซึ่งเด็กและผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงติดเชื้อมโรค พร้อมเปิดศูนย์การยุติวันโรคแห่งชาติ จ.พระนครศรีอยุธยา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>รางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด</p> <p>-เสนอข่าว ออย.เผยแพร่รายชื่อสถานประกอบการดีเด่น 66 ราย ที่ตั้งใจทำดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนได้รับรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561</p>
<p>มติชน</p>	<p>ม.บูรพาเปิดคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายสุวัชรวิ์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ระบุว่าเทรนด์คณะยอดฮิตในปี 2561 คือคณะ/สาขาที่มีงานทำ รายได้ดี และมั่นคง ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล</p> <p>น.ส.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมรภ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตลาดแรงงานในบุรีรัมย์ยังขาดแคลนพยาบาลอยู่ถึง 700 อัตรา มรภ.บุรีรัมย์ได้ร่วมกับรพ.บุรีรัมย์และจังหวัดเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีม.บูรพาเป็นที่เลี้ยง ขณะนี้หลักสูตรผ่านการพิจารณาจาก สกอ. แล้ว รอสภาการพยาบาลพิจารณา คาดว่าภายในปี 2561-2562 จะสามารถเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ แนวนหน้า	<p>คู่มือแก้สมาธิสั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า สวรส.ต่อยอดงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคสมาธิสั้นในเด็ก ตั้งแต่ปี 2559 โดยสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครองและครูในเขตภาคเหนือ ให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสาธารณสุขเขตจังหวัดภาคเหนือ ในการคัดกรองวินิจฉัย และส่งต่อเด็กสมาธิสั้นเพื่อรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งพัฒนาและทดสอบเครื่องมือสำหรับดูแลปรับพฤติกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครองและครู นำไปสู่การเป็นต้นแบบเครือข่ายการดูแลเด็กสมาธิสั้นร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล โรงเรียน และบ้าน ซึ่งในปี 2561 สวรส.และกรมสุขภาพจิตจะเผยแพร่คู่มือคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครองและครู โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.hsri.or.th และ www.adhdthailand.com หรือโทร.สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
ข่าวสด	<p>เคล็ดลับชีวิตคู่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ สร้างครอบครัวให้อบอุ่นและมีความสุข ยึดหลัก 5 ข้อที่ต้องทำ 8 คำห้ามใช้ โดย 5 ข้อต้องทำ ได้แก่ 1.ร่วมกันสร้างกฎของครอบครัวที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติได้ 2.เมื่อมีปัญหาต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข อย่าคิดว่าเป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง 3.โต้เถียงกันได้ แต่ต้องไม่ตะคอกข่มขู่หรือยั่วโมโหอีกฝ่าย 4.เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเริ่มมีความโกรธเพิ่มขึ้น ให้เตือนสติตนเอง หยุดพูด เมื่อมีความพร้อมจึงกลับมาพูดกันใหม่ 5.เมื่อพร้อมที่จะแก้ปัญหา ควรหันหน้ามาร่วมกันปรึกษากันทางแก้ไข และไม่ดูถูกความคิดของอีกฝ่าย ส่วน 8 คำห้ามใช้ ได้แก่ 1.คำสั่งเผด็จการ 2.คำพูดประชดประชัน เปรียบเทียบ หรือพูดถึงปมด้อย 3.คำพูดทำทนาย 4.คำพูดเอาชนะกัน 5.คำพูดขุดคุ้ยเรื่องเก่า 6.คำพูดเชิงกล่าวหา กล่าวโทษ 7.คำพูดหยาบค้าย 8.คำพูดล่วงเกิน</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีสาววัย 18 ปี จ้างมอเตอร์ไซด์รับจ้างถือกล้องถ่ายไลฟ์สดก่อนกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย ว่า การส่งสัญญาณก่อนทำร้ายตนเองทางโลกโซเซียล ไม่ว่าจะ เป็นข้อความ ภาพ และคลิปวิดีโอ อย่ามองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ ไร้สาระ หรือล้อเล่น แต่ต้องช่วยเหลือทันที เพราะการปรากฏตัวในโลกโซเซียล เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ว่าอาจยังมีความลังเล กำลังร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตินี้ได้ด้วยการประวิงเวลา ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด สนทนาเรียกสติ ยับยั้งความคิด ให้ผ่านพ้น 24 ชม.ไปให้ได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ซัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 2</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคลมชักประมาณ 600,000 คน สถาบันประสาทวิทยา จึงได้จัดกิจกรรม ซัก...อยากจะวิ่งปีที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 2561 เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักและระดมทุนซื้อเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดพิเศษ</p>
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>คู่มือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรมได้ทำ MOU ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดทำคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 9 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานบริการสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยทยอยส่งมอบให้กับรพ.รัฐและเอกชน สถานศึกษา 150 แห่ง</p>
ไทยรัฐ	<p>เดินเท้าพลดพอร์ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุและคนพิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ การให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอุปสรรคสำคัญ คือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ทำฟันเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ง่าย จึงมีการทำพลดพอร์มซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความพิการและใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนมีความสะดวกสบายมากขึ้น ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับระดับเก้าอี้ทำฟันได้ตามความต้องการและรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>3 รพ.อุบลฯ ร่วมมือลดความแออัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจฯ เขต 10 ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือในโครงการ “การใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทรัพยากรร่วมกัน หรือ Resource Sharing ของรพ.สามพี่น้อง” ภายใต้บริหารจัดการระหว่าง 3 รพ. ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และรพ.วารินชำราบ โดยปัจจุบัน รพ.สรรพสิทธิประสงค์เป็น รพ.ศูนย์ของเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก เกิดความแออัด ขณะที่รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และรพ.วารินชำราบ ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ยังคงมีพื้นที่ให้บริการและมีความพร้อมที่จะรองรับประชาชนในพื้นที่ได้ สธ.จึงจัดทำแผนงานเน้นการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยยิ่งขึ้น</p>
มติชน	<p>สารประกอบในกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว รายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลก พบว่า สารประกอบในกัญชาที่เรียกว่าแคนนาบิไดโอยล์ หรือซีบีดี อยู่ในกรอบความปลอดภัยที่ดีและไม่มีผลกระทบต่อในเชิงเสพติด หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนหรือมีศักยภาพในเชิงต้องพึ่งพิง แต่ยังไม่ได้มีการสำรวจผลกระทบที่เป็นไปได้ในทุกๆ ด้าน จึงจะมีทบทวนเพิ่มเติมในเชิงลึกในปี 2018 ซึ่งหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในเวลานี้ ยังไม่ถือว่าซีบีดีควรกำหนดให้เป็นสารที่สามารถใช้ภายใต้การควบคุมได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch